



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. 4ด.สินค้าเกษตรไทยโต มูลค่าการค้า8.2แสนล.	ข่าวสด
2. รมว.เกษตรฯแก้ปัญหาปลาหมอสีฯ	แนวหน้า
3. 'ธรรมนัส'หาหรือทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	แนวหน้า
4. 'ธรรมนัส'ขง'ปุ๋ยคนละครึ่ง'เสนอนบข.ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน	แนวหน้า
5. เตรียมออกประกาศกระทรวงฯ รองรับเทคโนโลยีปรับแต่งจีโนม	ไทยรัฐ
6. กวก.ประชุมหน่วยงานด้านพืช หลังFAO ถามท่าที่ไทย 20 ปี ยังไม่ลงสัตยาบัน...	ไทยโพสต์
7. เกษตรฯถกRSPOยกระดับมาตรฐานปาล์มน้ำมันไทยเปิดรับตลาดใหม่	แนวหน้า
8. คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: ปุ๋ยคนละครึ่ง (จบ) บทเรียนมีไว้ไม่ให้ซ้ำรอย	แนวหน้า
9. ปลื้มงาน'เกษตรพากิน-เที่ยว' แห่งชม3.3หมื่นคน-วอนจัดอีก	มติชน
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. AIC Chula Saraburi ชูนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
12. คอลัมน์: หน้ามองฟ้าเท่าหยิ่งดิน: ถนนดอกไม้ ปากคลองตลาด	ไทยรัฐ

\*\*\*\*\*

## 4ด.สินค้าเกษตรไทยโต มูลค่าการค้า8.2แสนล.

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรของไทยกับโลก ปี 2567 ช่วง 4 เดือนแรก (มกราคม-เมษายน) ว่า มูลค่าการค้ารวม 822,559 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.43% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นผลจากการส่งออกมูลค่า 584,561 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.6% มูลค่านำเข้า 237,998 ล้านบาท ลดลง 2.2% ส่งผลให้การค้าสินค้าเกษตรในภาพรวมของไทยช่วง 4 เดือนเกินดุลการค้า 346,563 ล้านบาท สินค้าเกษตรมูลค่าส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ข้าว ทุเรียน ยางธรรมชาติ ไก่ปรุงแต่ง และอาหารสุนัขหรือแมว ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญของไทยยังคงเป็นสินค้ากลุ่มเดียวกับปี 2566 โดย 5 อันดับแรกของไทย คือ ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง กากน้ำมัน ถั่วเหลือง ปลาทูน่าสคิปแฉีกแช่แข็ง และอาหารปรุงแต่ง ประเทศคู่ค้าหลักของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ อาเซียน จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย

“ด้วยภาวะเศรษฐกิจโลก ความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ สภาพอากาศสุดขั้ว ส่งผลกระทบต่อการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรของไทย สศก.จึงติดตามสถานการณ์การค้าอย่างใกล้ชิด แสวงหาโอกาสขยายการค้าสินค้าเกษตรของไทย เช่น ผลักดันให้ประเทศคู่เจรจา FTA เปิดตลาดสินค้าเกษตรสำคัญของไทย ผลักดันให้ประเทศสมาชิกปรับปรุงระดับการเปิดตลาดภายใต้ FTA เดิมที่ไทยเป็นสมาชิกอยู่” นายฉันทานนท์กล่าว

## รมว.เกษตรฯแก้ปัญหาปลาหมอสีฯ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ติดตามแนวทางแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ และปัญหาภาคการประมง ที่วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดย ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ เรื้อรังมากกว่า 18 ปี ส่งผลกระทบต่อพื้นที่นอชหลายจังหวัด จึงมอบหมายกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจสอบความเสียหายและวางแผนการช่วยเหลือเยียวยา โดยจัดตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาทั้งชุดใหญ่และชุดจังหวัด มีคณะกรรมการจากหลายภาคส่วนร่วมกันแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรมสำหรับแนวทางการแก้ปัญหาภาคประมง

ในด้านต่างๆ ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นที่นอชเกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด

ทั้งนี้ กรมประมง มีนโยบายแก้ปัญหาในพื้นที่สมุทรสงคราม อย่างต่อเนื่อง มีมาตรการแก้ปัญหา ดังนี้ มาตรการที่ 1 การควบคุมและกำจัดปลาหมอสีคางดำในแหล่งน้ำทุกแห่งที่พบการแพร่ระบาด และมีการพัฒนาเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดปลาหมอสีคางดำ มาตรการที่ 2 กำจัดปลาหมอสีคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการปล่อยปลาผู้ล่าอย่างต่อเนื่อง ในปี 2567 ปล่อยปลาผู้ล่า 154,000 ตัว มาตรการที่ 3 การนำปลาหมอสีคางดำที่กำจัดออกจากระบบนิเวศ

ไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ ส่งโรงงานเพื่อผลิตปลาป่น นำไปเป็นเหยื่อสำหรับเลี้ยงปลากระพงขาว และทำน้าหมักชีวภาพ มาตรการที่ 4 การสำรวจและเฝ้าระวังการแพร่กระจายประชากรปลาหมอสีคางดำในพื้นที่เขตกันชน สำรวจจังหวัดที่มีล่าน้ำเชื่อมต่อกับจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดเพื่อเฝ้าระวัง มาตรการที่ 5 สร้างความรู้ ตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการกำจัดปลาหมอสีคางดำ เพื่อป้องกันและรับมือการแพร่ระบาด หาแนวทางป้องกันส่งเสริมและกระตุ้นให้จับปลาหมอสีคางดำมาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ และ มาตรการที่ 6 การติดตาม ประเมินผล และบริหารโครงการ

## 'ธรรมนัส'หาหรือทุกหน่วยงาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของกระทรวงเกษตรฯ โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วม ที่ห้องประชุมธารทิพย์ 01 ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน โดยกระทรวงเกษตรฯ เตรียมบูรณาการกับอีก 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขุดลอกห้วยหนองคลองบึง ตั้งแต่เดือนนี้จนถึงสิ้นปี เพื่อเตรียมรับมือการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ พร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์กับเกษตรกรในด้านดิน น้ำ ฝนหลวงฯ จิตอาสาคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และมหกรรมสินค้าเกษตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งใหญ่ตลอดทั้งปี



# 'ธรรมนัส' ชง 'ป๋วยคนละครึ่ง' เสนอนบช.ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีและเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบช.) ด้านการผลิต ครั้งที่ 1/2567 ว่าได้พยายามให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยใช้งบประมาณเพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประมาณปีละ 54,300 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้เงินตามมาตรา 28 ของนโยบายการเงินการคลังของประเทศ เป็นการบริหารจัดการสภาพคล่องของประเทศ เพื่อสนับสนุนการลดต้นทุน การผลิตและค่าเก็บเกี่ยวข้าวให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ (ไม่เกินครัวเรือนละ 20,000 บาท) ซึ่งถือเป็นการจ่ายเงินสนับสนุนให้กับเกษตรกรโดยตรง แต่ยังไม่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้อย่างยั่งยืน

ดังนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และการสร้างความเข้มแข็งจากการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ดำรงชีพอยู่ได้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ด้านการผลิต จึงมีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 โดยสนับสนุนปุ๋ยที่เหมาะสมตามความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในรูปแบบ "ปุ๋ยคนละครึ่ง" (ภาครัฐและเกษตรกรจ่ายคนละครึ่ง) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยให้เกษตรกรมี

ส่วนร่วมในการซื้อปุ๋ย เพื่อเพิ่มโอกาสและบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเข้าถึงปัจจัยการผลิตให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวลดความเดือดร้อนในการใช้ปุ๋ยสูตรต่างๆ และปริมาณที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ช่วยในการลดต้นทุนการผลิตข้าว รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดสภาวะดินเสื่อมสภาพ ตลอดจนเพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ทั้งนี้ เป้าหมายโครงการฯ สนับสนุนค่าปุ๋ยในอัตราปุ๋ยไร่ละ 50 กิโลกรัม ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ (ไม่เกินครัวเรือนละ 1,000 กิโลกรัม) ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่จะปลูกข้าวในปีการผลิต 2567/68 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประมาณ 4.68 ล้านครัวเรือน แยกเป็น 1.เกษตรกรที่ปลูกข้าวทั่วไป 4.48 ล้านครัวเรือน (ใช้ปุ๋ยสูตรที่มีความเหมาะสมกับการปลูกข้าว) และ 2.เกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ 0.20 ล้านครัวเรือน (ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำและชนิดเม็ดและขึ้นบัญชีนวัตกรรม) กรอบวงเงิน 33,530 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินทุน ธ.ก.ส. ดำรงจ่ายการดำเนินงานตามความโครงการฯ 33,422.950 ล้านบาท และงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2567 จำนวน 108.008 ล้านบาท และมอบหมายกรมการข้าว ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต จัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบช.) และเสนอคณะรัฐมนตรี (กรม.) เห็นชอบโครงการและงบประมาณต่อไป



# เตรียมออกประกาศกระทรวงฯ รองรับเทคโนโลยีปรับแต่งจีโนม

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผยถึงร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง “การขอรับรองสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาจากเทคโนโลยีปรับแต่งจีโนมเพื่อใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร พ.ศ. 2567” ว่า กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ จะดำเนินการจัดทำประกาศของแต่ละหน่วยงาน ในการกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการขอหนังสือรับรองสิ่งมีชีวิตที่ได้จากเทคโนโลยีปรับแต่งจีโนม สำหรับกรณีพืช ให้อื่นล้าของต่อกรมวิชาการเกษตร ทั้งนี้



หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด

“ปัจจุบันเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ใหม่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนม (Genome Editing, GE) เป็นเทคโนโลยีที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การ



เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ได้ให้การยอมรับว่าไม่ใช่การพัฒนาโดยการตัดแต่งพันธุกรรม หรือ GMOs เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้พืชมีลักษณะดีตรงตามความต้องการอย่างรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับปรับปรุงพันธุ์พืชแบบดั้งเดิม จัดเป็นนวัตกรรมการเกษตรที่สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตหรือรองรับการแก้ปัญหาด้านการเกษตร อาทิ ภัยแล้ง น้ำท่วม หรือการระบาดของโรคและศัตรูพืช”

นายระพีภัทร์ เผยอีกว่า งานในส่วน of กรมวิชาการเกษตร ได้มีการจัดประชุมร่วมกับ FAO ว่าด้วยเรื่อง สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร (International Treaty on Plant Genetic





Resources for Food and Agriculture: ITPGRFA) ซึ่ง ITPGRFA จะอนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมพืช เพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เพื่อปรับปรุงพันธุ์และเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช

“ถ้าประเทศไทยเข้าร่วมในสนธิสัญญานี้ จะเกิดประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์พืช และการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืช ทำให้นักขยายพันธุ์พืช และเกษตรกรมีโอกาสใช้พันธุ์พืชที่พัฒนามาจากเชื้อพันธุกรรมพืชที่มีความหลากหลาย และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม สามารถเข้าถึงพันธุกรรมพืชของต่างชาติได้สะดวกจะเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์และ

เพิ่มโอกาสในการสร้างพืชพันธุ์ดีและหลากหลายสำหรับเกษตรกร สอดรับการพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ด้วยเทคโนโลยีปรับแต่งจีโนม ซึ่งกรมวิชาการเกษตรจะเร่งดำเนินการออกประกาศเงื่อนไขการขอรับหนังสือรับรองพืช สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และจุลินทรีย์ทางการเกษตรที่พัฒนาจากเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนม ให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เป็นแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการขับเคลื่อนเทคโนโลยี GED ของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว.

## กวก.ประชุมหน่วยงานด้านพืช หลังFAO ถามทำที่ไทย 20 ปี ยังไม่ลงสัตยาบันสนธิสัญญาด้านทรัพยากรพืชอาหารฯ

นายพิภกร จันทศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเรื่อง สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, ITPGRFA) โดยมี ดร.แดเนี่ยล แมนเชลล่า ผู้แทนจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) ด้านสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร ให้ความรู้รายละเอียด



สนธิสัญญาในโอกาสมาติดตามความคืบหน้าต่อทำของไทยหลังจากได้ลงนามในสนธิสัญญาเมื่อวันที่ 4 พ.ย.2545 (ค.ศ. 2002) แต่ยังไม่ได้ให้สัตยาบัน ขณะที่ปัจจุบันมีประเทศที่เป็นภาคีสถิติสัญญาแล้ว 151 ประเทศ โดยมี นายโบ โจว ผู้แทนFAO ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก( FAO Regional Office for

Asia and the Pacific) ประจำประเทศไทยเข้าร่วมขณะที่ทางไทยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพืชและอาหารร่วมประชุมเพื่อนำข้อหารือไปกำหนดทำที่ระดับกรมเพื่อเสนอต่อระดับนโยบายต่อไป

“ดร.แดเนี่ยล ได้ให้ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพันธุกรรมพืชอาหารและการเกษตรของไทยต่อสนธิสัญญาและแลกเปลี่ยนความเห็นกัน รวมถึงการตอบข้อกังวลหากไทยจะลงสัตยาบัน ซึ่งได้รับคำชี้แจงว่ากรณีชนิดพืชที่จะเข้าตามความร่วมมือนั้นให้ปฏิบัติตามที่แต่ละประเทศต้องการภายใน 64 รายการของFAO ดังนั้นกรณีพืชพื้นเมืองหรือพืชอ่อนไหวแต่ละประเทศสามารถที่

จะสงวนสิทธิ์ได้ ในภาวะความแปรปรวนทางภูมิอากาศของโลก การลงนามสัตยาบันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่างๆ ที่จะสามารถศึกษาวิจัยให้ได้พืชเพื่อรับมือภาวะเหล่านั้น เพื่อความมั่นคงด้านพืชอาหารและการเกษตรของโลกในอนาคต ดังนั้นกรมจึงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเพื่อประสานความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงต่างประเทศ เพื่อพิจารณา กำหนดทำต่อไป” นายพิภกรกล่าว

ทั้งนี้ หลักการและสาระสำคัญของ ITPGRFA คือ การอนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมพืช จำกัดอยู่เฉพาะวัตถุประสงค์ 3



ประการ คือ 1. เพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์  
2. การปรับปรุงพันธุ์ และ3.การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช เป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรนั้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสนธิสัญญากำหนดให้มีการจัดตั้งระบบพฤกษศาสตร์เพื่อการเข้าถึงและแบ่งปันผลของทรัพยากรพันธุกรรมพืช ครอบคลุมทรัพยากรพันธุกรรมพืชตามบัญชีรายชื่อ 64 รายการ ที่ระบุไว้ในภาคผนวกที่ 1 ของสนธิสัญญา โดยทรัพยากรเหล่านี้ต้องเป็นสมบัติสาธารณะและอยู่ภายใต้การจัดการและความคุ้มครองของรัฐบาลภาคีสมาชิก

การประชุมครั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐและสถาบันวิชาการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ม.เกษตรศาสตร์ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานภายใต้เครือข่ายโครงการศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติ (NPGRC) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นต้น

## เกษตรฯถกRSPO ยกระดับมาตรฐาน ปาล์มน้ำมันไทย เปิดรับตลาดใหม่

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย Ms. Su Ming Chuah, Head of Government Affairs-Asia Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) พร้อมด้วย ดร.นุรินทร์ สุขพิศาล คณะทำงาน รมว.เกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยการหารือครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและผลักดันทั้งระบบห่วงโซ่การผลิตปาล์มน้ำมัน ซึ่งประเทศไทย ผลิตได้เป็นอันดับ 3 ของโลก มีการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้ได้การรับรองน้ำมัน

ปาล์มยั่งยืน รวมถึงการมีเครือข่ายปาล์ม น้ำมันยั่งยืน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการผลิตปาล์มน้ำมัน และเพิ่มมูลค่าผลผลิต ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยินดีสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับ RSPO พร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานเพื่อขับเคลื่อนด้านปาล์มน้ำมันของไทยให้ได้ตามมาตรฐาน RSPO โดยเป็นที่ยอมรับในตลาดสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสสำหรับตลาดใหม่ของน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ขอให้ RSPO สนับสนุนการขับเคลื่อนเพื่อเชื่อมโยงตลาด และทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน RSPO ที่มีราคาดีกว่าน้ำมันปาล์มทั่วไป รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคต





## ปู่คนละครึ่ง (จบ) บทเรียนมิไว้ไม่ให้ซำรอย

โครงการ “ปู่คนละครึ่ง” เป็นโครงการที่มีหลักคิดน่าสนใจ

หากดำเนินการอย่างโปร่งใส ต่อรองเพื่อให้ได้ปู่คุณภาพดี ราคาถูก นำมาขายให้ชาวบ้าน ในราคาที่ชาวบ้านจ่ายเงินค่าปู่แค่ครึ่งเดียว (อีกครึ่งรัฐบาลออกเงินให้) ย่อมจะเกิดประโยชน์

ลดต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตของชาวบ้าน

และประการสำคัญ จะเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพิ่มรายได้ของชาวบ้าน

โดยรวมต่อไปด้วย

แต่จุดที่กระทรวงเกษตรฯ และรัฐบาลต้องระมัดระวัง คือ การเจรจา และคัดเลือกพ่อค้าปู่เอกชนเข้าร่วมโครงการ จะต้องไม่ให้เกิดข้อครหา ทั้งในทางกีดกัน หรือเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ

จะอย่างไรให้เกิดความเชื่อมั่น โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

**บทเรียนกรณีจัดซื้อปู่อินทรีย์เมื่อปี 2545 ควรเป็นอุทาหรณ์เตือนสติสำคัญ**

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2559 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุก นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย (จำเลยที่ 1) และนายวิทยา เทียนทอง อดีตเลขานุการ รมว.เกษตรฯ (นายชูชีพ) อดีต สส.สระแก้ว พรรคเพื่อไทย (จำเลยที่ 2)

จำคุกคนละ 6 ปี

สืบเนื่องจากระหว่างวันที่ 17 ก.พ. 2544 ถึงวันที่ 20 ก.ย. 2545 ร่วมกันทุจริตจัดซื้อปู่อินทรีย์ของกระทรวงเกษตรฯ จำนวน 140,637,880 กิโลกรัม วงเงิน 407,849,852 บาท

บทเรียนเตือนสติ ประเด็นสำคัญในคำพิพากษา สรุปดังนี้

1. องค์คณะผู้พิพากษา เห็นว่า ส่วนงานการสืบสวนสอบสวนของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน และส่วนงานการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าว มีการสอบสวนพยานหลักฐานโดยละเอียดถี่ถ้วน เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542

จากพยานหลักฐานดังกล่าว มีความเชื่อมโยงให้เห็นถึงข้อพิรุณหลายประการว่า

การจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ในครั้งนี้มีความผิดปกติส่อไปในทางไม่สุจริต มีการดำเนินคดีกับนักการเมือง นิติบุคคลผู้ประกอบการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ในข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542

เกษตรกรส่วนใหญ่ ต้องการความช่วยเหลือเป็นปุ๋ยเคมี แต่มีการเปลี่ยนแปลงความช่วยเหลือเกษตรกรเป็นปุ๋ยอินทรีย์ โดยการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ครั้งเดียวเป็นจำนวนมากถึง 140,637,880 กิโลกรัม

ด้วยการรวบรวมความช่วยเหลือหลายภัย มาดำเนินการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ในคราวเดียวที่ส่วนกลาง ประกอบด้วย ภัยจากกรณีฝนทิ้งช่วง อุทกภัยจากร่องความกดอากาศต่ำ อุทกภัยจากพายุดีเปรสชันอุซางิ และภัยแล้งปี 2545 ทำให้ต้องมีการจัดซื้อจำนวนมาก ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

การรวมจัดซื้อที่ส่วนกลาง จำนวนมากเช่นนี้ ทำให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตที่จะเข้าเสนอราคาจะต้องวางเงินประกันตามระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 142 ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของร้อยละห้า โดยการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ครั้งนี้ต้องวางหลักประกันของ เป็นเงิน 20,400,000 บาท ทำให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่มีความพร้อมด้านการเงินสูงเท่านั้นที่สามารถเข้าเสนอราคาได้ ส่งผลให้มีผู้เข้าแข่งขันน้อยราย

คณะกรรมการไต่สวนได้สอบปากคำผู้ประกอบการที่ซื้อของประกาศประกวดหลายรายให้ด้วยคำว่า ไม่สามารถยื่นเสนอราคาได้ เพราะเหตุไม่สามารถหาหลักประกันของได้ นอกจากนี้ การรวมจัดซื้อปริมาณมากๆ เช่นนี้ ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายที่จะเกิดการทุจริตในขั้นตอน หรือกระบวนการจัดซื้อได้ง่าย

สำหรับขั้นตอนการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ มีการกำหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีผลงานการจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท ทำให้มีผู้ผลิตปุ๋ยทั้งระบบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ที่กำหนดเพียง 7 ราย จึงเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อจำกัดผู้มีสิทธิเสนอราคาให้น้อยลง

นอกจากนี้ การจัดซื้อครั้งนี้ยังมีข้อกำหนดว่า ผู้เสนอราคาต้องมีสต็อกปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเดียวกับที่ยื่นซองเสนอราคาจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนปุ๋ยอินทรีย์ที่จะจัดซื้อทั้งหมด

ข้อเท็จจริง ได้ความจากการไต่สวนว่า ไม่มีผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์รายใดมีจำนวนสต็อกปุ๋ยอินทรีย์มากถึงร้อยละ 50 หรือ 70,318,940 กิโลกรัม แม้แต่รายเดียว จึงเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอราคาที่ไม่สมเหตุผล และไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

การจัดซื้อในครั้งนี้มีวงเงินสูง หากกำหนดร้อยละ 10 ของวงเงินจัดซื้ออาจจะไม่มีผู้เสนอราคา จึงปรับลดลงเหลือร้อยละ 2.5 ของวงเงินจัดซื้อ แต่ยังคงกำหนดเงื่อนไขของการจัดซื้อในครั้งเกิดเหตุว่า ผู้เสนอราคาต้อง



มีสต็อกปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเดียวกับที่ยื่นซองเสนอราคาจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนที่จะจัดซื้อ ซึ่งขัดแย้งกันเองกับเหตุผลที่ปรับลดในเรื่องผลงาน เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ในครั้งเกิดเหตุ มีความผิดปกติและข้อพิรุณหลายประการ

## 2. คำพิพากษาชี้ชัด พฤติการณ์สำคัญ

สรุปข้อเท็จจริงได้ความว่า การจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของกรมส่งเสริมการเกษตร มีการกำหนดเงื่อนไขในการประกวดราคาที่ไม่เหมาะสมหลายประการ เช่น

กำหนดให้ผู้เสนอราคา ต้องมีสต็อกปุ๋ยอินทรีย์จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนที่จะจัดซื้อซึ่งมีปริมาณมาก

การจัดซื้อปริมาณมากที่ส่วนกลางต้องมีเงินประกันสูง

การกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายใต้สัญญาเดียว ในวงเงินจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท

อันมีลักษณะเป็นการกีดกันผู้เสนอราคารายย่อยและเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคาที่มีความสามารถในการรวบรวมปุ๋ยอินทรีย์และมีเงินทุนในการดำเนินกิจการสูง

ส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาน้อยราย

จากผู้สนใจเข้าซื้อเอกสารประกวดราคา จำนวน 24 ราย มีคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคาจำนวนเพียง 5 ราย และมีผู้ยื่นซองเสนอราคาจำนวนเพียง 3 ราย

โดยเสนอราคาใกล้เคียงกันมีลักษณะของการสมยอมราคาหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และผลการประกวดราคาก็ปรากฏว่ามี ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เพียงรายเดียว โดยเงื่อนไขที่กำหนดในการประกวดราคาจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์อันเป็นเหตุให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาเพียงรายเดียว

และปรากฏว่า มีการร้องเรียนและทักท้วงจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นมีความเห็นว่าการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าวน่าเชื่อว่า มีข้อพิรุณ และความไม่เหมาะสมหลายประการ ขอให้เร่งรีบการทำสัญญาซื้อปุ๋ยอินทรีย์

จำเลยที่ 1 ไม่ทำการตรวจสอบอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขข้อพิรุณ แต่กลับมีพฤติการณ์ไปในทางอำนวยให้เกิดผลต่อการทำสัญญาซื้อขายปุ๋ยอินทรีย์ครั้งนี้

จำเลยทั้งสองประวิงเวลาให้ล่าช้า จนกรมส่งเสริมการเกษตรลงนามในสัญญาซื้อขายปุ๋ยอินทรีย์แล้ว จึงมาลงนามรับทราบหนังสือของประธานอนุกรรมการเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2545

จำเลยทั้งสองไม่ได้ดำเนินการอย่างใดเพื่อให้มีการยกเลิกสัญญาซื้อขายปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าว

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: อังคาร 2 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15767

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 111.64 Ad Value: 139,550

PRValue (x3): 418,650

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: ปู่คนละครึ่ง (จบ) บทเรียนมีไว้ไม่ให้ซ้ำรอย

องค์คณะผู้พิพากษา จึงมีมติด้วยเสียงข้างมากกว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 10

ส่วนจำเลยที่ 2 มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 พิพากษา ให้จำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 6 ปี

สารส้ม



## ปลื้มงาน'เกษตรพากิน-เที่ยว' แห่งชม3.3หมื่นคน-วอนจัดอีก

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม น.ส.ภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตร "เกษตรพากิน พาเที่ยว @ ลานคนเมือง" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2567 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ว่าจากนโยบายของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการขับเคลื่อนภาคเกษตรโดยใช้ "ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้" สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อผลักดันให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีการยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

น.ส.ภัทราภรณ์กล่าวว่า การจัดงาน "เกษตรพากิน พาเที่ยว @ ลานคนเมือง" ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว และได้รับผลตอบรับดีเกินคาด ทั้งจากเกษตรกรผู้ประกอบการ และผู้สนใจ เข้ามาจับจ่ายซื้อหาสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานมากกว่า 33,000 คน โดยจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจาก 126 ร้านค้า รวมระยะเวลา 5 วัน ยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 9,893,550 บาท และยังประสบผลสำเร็จในด้านการต่อยอดจากกิจกรรมเจรจาธุรกิจที่นับเป็นการเปิดโอกาสและช่องทางการตลาดที่สำคัญของสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เช่น สินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ และสินค้าเกษตรแปรรูป มูลค่ารวมทั้งสิ้น 106,696,600 บาท

"ผลตอบรับในการจัดงานที่ดีเกินคาดเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรไทยให้กับผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสอันดีที่เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวโน้มการตลาด เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคในอนาคต ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในทุกมิติ เพื่อสร้าง

ภูมิคุ้มกันและความยั่งยืนแก่เกษตรกร และยกระดับสินค้าเกษตร สู่อุตสาหกรรมได้เกษตรกร 3 เท่า ภายใน 4 ปี อย่างมั่นคงและยั่งยืน" น.ส.ภัทราภรณ์กล่าว

สำหรับกลุ่มสินค้าที่ขายดีภายในงานตลอด 5 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มงาน โดย แบ่งตามประเภทสินค้า ได้แก่ 1. สินค้าประเภทผักและผลไม้สด เช่น ทุเรียนป่าละอู ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ซึ่งเป็นสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงและรสชาติเป็นที่นิยมติดตลาดยอดจำหน่ายรวม 4,227,916 บาท 2. สินค้าสุลัดว์ อาทิ เนื้อโคขุนไซโกสด ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และนม ยอดจำหน่ายรวม 1,835,306 บาท 3.อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน อาทิ ข้าวมันไก่เบตง หมูย่างเมืองตรังโกแสง ยอดจำหน่ายรวม 1,366,250 บาท 4.สินค้าประมง อาทิ กุ้งสายเลือแซ่แซ็ง หอยนางรมสด ผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป ยอดจำหน่ายรวม 964,525 บาท 5.ผ้า สิ่งทอและหัตถกรรม อาทิ ผ้าไหม ผ้ามืออ้อม ผ้าอ้อมคราม ผลิตภัณฑ์จักสาน ยอดจำหน่ายรวม 761,957 บาท 6.ข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว อาทิ ข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ด ผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อสุขภาพ ยอดจำหน่ายรวม 685,145 บาท และ 7.บริการและงานวิจัย อาทิ บริการขนส่งสินค้าเกษตรจากไปรษณีย์ไทย และเคอร์รี่ ขนมหเพื่อสุขภาพโดยใช้สารทดแทนน้ำตาลเชิงพาณิชย์ ยอดจำหน่ายรวม 52,451 บาท

น.ส.ภัทราภรณ์ เผยว่า จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าชมงานมหกรรมสินค้าเกษตร "เกษตรพากิน พาเที่ยว @ ลานคนเมือง" ตลอดทั้ง 5 วัน พบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในภาพรวมของการจัดงาน ด้านความเหมาะสมของสถานที่ คุณภาพของสินค้าที่นำมาจำหน่าย ประการสำคัญเกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดที่ได้เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าภายในงาน และต้องการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการจัดงานในลักษณะนี้ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการสร้างและเปิดตลาดให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น



เกษตรวันนี้..... ● องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ฝ่ายบอนักท่องเที่ยวว่า ช่วงนี้ที่ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีอากาศกำลังดี จึงเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมแบบครบวงจร ซึ่งกิจกรรมภายในฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค นอกจากจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางฟาร์มจัดไว้ให้ ยังได้รับประสบการณ์ตรงจากการไปดูและลงมือทำเข้าไปสัมผัสเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรด้วยตนเอง..... ● ผู้ที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสามารถมาเที่ยวที่ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คได้ทุกวัน วันละ 6 รอบ ตั้งแต่ เวลา 09.00-15.00 น. ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจ ฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โทร. 0-3634-2058 และ 0-9890-8335..... ●

นายก: หล้าปลี



# AIC Chula Saraburi ชวนวัดกรรมเกษตรอัจฉริยะ

ผู้จัดการรายวัน360° - ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดงาน "AIC Chula Saraburi Expo 2024" ภายใต้แนวคิด "International Food and Low Carbon in Agriculture and Livestock" โดยมุ่งเน้นการขยายกลุ่มผู้เข้าร่วมงานไปยังนักเรียนและเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างเกษตรกร นักวิจัย นักพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันนำองค์ความรู้มาสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนประเทศต่อไป โดยมี นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เปิดงาน AIC Chula-Saraburi Expo 2024

ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการเกษตรและโคนม การแข่งขัน และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้โจทย์วิจัย Future Food Products for Saraburi from Local to Global ที่ใช้วัตถุดิบอัตลักษณ์ของ จ.สระบุรี นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม Chula Saraburi Dairy Conference and Expo โดยศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้น คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งประกอบด้วย การเสวนาวิชาการทางโคนม การจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านโคนม และการพัฒนาการเลี้ยงโคนมสู่ความยั่งยืน



นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เปิดงาน AIC Chula-Saraburi Expo 2024

นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย โดยมี ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิษา สุรทัตต์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ นายอาทิตย์ นุกูลกิจ นายกสมาคมฯ ร่วมลงนาม

ผศ.น.สพ.ดร.ธีรวัฒน์ สว่างจันทร์อุทัย หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่าการจัดงาน AIC Chula-Saraburi Expo 2024 ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศเฉพาะด้านนวัตกรรม การผลิตโคนมและผลิตภัณฑ์นม คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ สถาบันทูตไทยในกรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย หน่วยงานราชการ จ.สระบุรี ภาคเอกชน และผู้ประกอบการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ต่าง

ๆ รวมถึงผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวดนวัตกรรมอาหาร วิทยากร นักวิชาการ และผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งในสถานที่จัดงานและออนไลน์ รวมทั้งสิ้น 3,400 ราย งานนี้ได้รับการตอบรับอย่างดี และบรรลุผลความสำเร็จที่ตั้งเป้าหมายไว้ทุกประการ

สำหรับศูนย์ AIC จุฬาฯ สระบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2563 มีพันธกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ เป็นศูนย์เพาะบ่มเกษตรกรและผู้นำเกษตรกร Smart Farmer ภายใน จ.สระบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ปี 2566-2570.





## ถนนดอกไม้ ปากคลองตลาด

ที่ผ่านมาตลาดดอกไม้ที่ลือชื่อไปทั่วโลกอย่าง “ปากคลองตลาด” สามารถทำเงินเข้ากระเป๋าเกษตรกรได้จำนวนมาก โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

แม้ตลาดปากคลองตลาด ปากคลองคูเมืองฝั่งใต้ เขตพระราชวัง ได้ย้ายไปอยู่สถานที่แห่งใหม่บนถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 แล้ว จนหลายฝ่ายวิตกกังวล จะทำให้ตลาดปากคลองตลาดเก่าที่ปากคลองคูเมืองเจียบเหว ชบเซา แต่ความจริงแล้วไม่จริงเลย

ตลาดแห่งนี้ยังมีชีวิตชีวา ออวลด้วยช่อดอกไม้สวยๆ จากแม่ค้านำมาวางขายเช่นเคย การมาเดินช้อปปิ้งในตลาดปากคลองตลาด ก็เหมือนได้มา



เดินอยู่ในสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ ผิดแต่ว่าจะมีเสียงจอบแจอบ้างจากบรรดาผู้ซื้อผู้ขาย แต่ก็ไม่น่าวายเหมือนตลาดสดทั่วไป ที่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นคาวควมคุ่มมาด้วย

ที่ปากคลองตลาดมีตลาดแยกย่อยไปธแห่งคือตลาดส่งเสริมการเกษตร ตลาดดอกไม้ยอดพิมาน และตลาดกลางผักและผลไม้ขององค์การตลาด

ก่อนเยี่ยมชมตลาดเราได้

สักการะศาลสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ศาลเก่าแก่ตั้งอยู่มานานกว่า 50 ปี เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ส่วนพระองค์ ก่อนจะกลายมาเป็นตลาดในปัจจุบัน จึงเป็นราชานุสรณ์

เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ผู้ทรงสถาปนากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่เคารพและศรัทธาของชาวบ้านร้านตลาด ย่านปากคลอง โดยนิยมมากราบสักการะ และขอพรให้กิจการ การค้า รุ่งเรืองครับ

จากนั้นก็สักการะสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท หรือ ศาลเจ้าพ่อบุญมา ซึ่งเป็นพระอนุชาธิราชร่วมพระราชชนกและพระราชชนนี กับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

นอกจากร้านดอกไม้ที่มีอยู่หนาตาแล้วที่นี่ยังมีร้านขายพวงมาลัย ร้านดอกดาวเรืองสำหรับนำไปถวายพระ โดยร้อยกันสดๆ จากแม่ค้าหน้าหวาน ช่วงเทศกาลสำคัญ วันออกพรรษา เข้าพรรษา วันวาเลนไทน์ ดอกไม้จะขายดี ผู้คนจะแห่มาซื้อแต่เช้ามืดเลย ที่สำคัญหลายคนยังรู้ปากคลองตลาดแห่งนี้นอกจากเป็นตลาดดอกไม้ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพฯ แล้ว ยังเป็นตลาดที่ขายผักสดทั่วไปอีกด้วย.

**ส-เล-๓**